



ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน
๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันที ๒๘ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๔ หน้า ๒๔

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ใด <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

รศ.กฤษฎา บำบัด-สารานุกรมภาพ สองไอเดียเจ๋งคว้าแชมป์ฉลาดคิด

คอลัมน์ ไอคิวทะลุฟ้า



ประกาศผลแล้ว สำหรับสุดยอดไอเดีย
อัจฉริยะจากโครงการ "BRAND'S
GEN - ฉลาดคิดแบบคนรุ่นใหม่" ปี 4

ในปีนี้มีคนรุ่นใหม่สนใจส่งผลงาน
ไอเดียอัจฉริยะเข้าประกวดมากกว่า 1
พันผลงาน แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
1. Innovation Inventor การประกวด
โครงการทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 2. Creative Arts การประกวดโครงการทางศิลปะอันเกิดจากการใช้ความคิดสร้างสรรค์
โดยคัดเลือก 20 ผลงานเข้าสู่รอบสุดท้าย และให้น้องๆ เจ้าของผลงานมานำเสนอไอเดียกันสดๆ บน
เวที ที่ลานกิจกรรม พาราไดซ์ พาร์ค

ผลการประกวดโครงการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ "ไอเดียอัจฉริยะ Uni-
Trans : อุปกรณ์ถ่ายภาพบำบัดในเด็กสมองพิการ" ผลงานทีม TU : Bethink ประกอบด้วยสมาชิก
จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิศวกรรมการแพทย์จำนวน 5 คน ได้แก่ น.ส. เมวดี จิโรจน นุ

กุล นายศุภเจต ธนกวินวานิชย์ น.ส. ผกาพรรณ เป็นแหม่ม นายชานนท์ เหล่าวิชานนท์ และ นายกรณพัฒน์ ยนต์โกเศศ

น.ส.เมวดี จิโรจนกุล หรือ น้องพิงค์ หัวหน้าทีม TU : Bethink เล่าว่า "Uni-Trans" เป็น อุปกรณ์สำหรับทำกาย ภาพบำบัดในเด็กสมองพิการ สร้างขึ้นเพื่อช่วยเหลือเด็ก พิกัดทางสมอง เนื่องจากสมองขาดออกซิเจนหรือเกิดการบาดเจ็บทำให้บกพร่องทางพัฒนาการ ไม่สามารถควบคุม การเคลื่อนไหวได้ มีอาการกล้ามเนื้อหดเกร็ง กล้ามเนื้อฝ่อลีบ ข้อต่อผิดรูป ไม่สามารถชันคอได้ ต้องพึ่งพาผู้อื่นในการดำรงชีวิตประจำวัน

"Uni-Trans เกิดจากการรวมแนวคิดของเก้าอี้รถเข็นและเตียงปรับขึ้นเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้ เด็กสมองพิการนั่งและออกไปนอกบ้านได้เสมือนกับการมีเก้าอี้รถเข็น และฝึกยืนได้เหมือน เตียงปรับขึ้น ราคาต้นทุนการผลิตอยู่ที่ประมาณ 15,000 บาทเท่านั้น ขณะที่รถเข็นสำหรับเด็กพิการทาง สมองที่นำเข้าจาก ต่างประเทศราคาแพงกว่าหลายเท่า ในอนาคตเราวางแผนไว้ว่าจะพัฒนาเป็น รถเข็นที่เดินได้ด้วย" น้องพิงค์กล่าว

ส่วนผู้ได้รับรางวัลการประกวดโครงการทางศิลปะ ได้แก่ น.ส. ภัตสร อัคราภิรมย์ หรือ น้องสร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้วยผลงานไอเดียอัจฉริยะ "Animal Alphabet Pop-up Book : สารานุกรมภาพปฏิสัมพันธ์"

น้องสรกล่าวว่า ผลงานนี้มีแรงบันดาลใจมาจากการเห็นสารานุกรมปัจจุบันมีรูปแบบที่ไม่ น่าสนใจ ให้ความเข้าใจและความ เพลิดเพลินได้ไม่ดีนัก จึงคิดออกแบบหนังสือภาพปฏิสัมพันธ์ที่มี เนื้อหาเป็นสารานุกรม สัตว์สำหรับเด็ก รวบรวมคำศัพท์สัตว์ สำหรับเด็กที่มีภาพปฏิสัมพันธ์ จับ ต้องได้ เล่นได้ เป็นสื่อการเรียนรู้ที่ให้ผลลัพธ์ความเข้าใจที่ดีกว่า

น้องสรเล่าให้ฟังว่า การมาประกวดครั้งนี้ทำให้เปิดโลกกว้างได้เยอะ ทุกผลงานของ เพื่อนๆ ที่เข้ารอบมาด้วยกันต่างก็เป็นผลงานที่ดีๆ ทั้งนั้น จึงอยากเชิญชวนเพื่อนๆ เข้าร่วมโครงการ รุ่นต่อไป เพื่อให้คนวงกว้างได้เห็นและรับรู้ความสามารถของเรา